

การเลือกซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

ถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกแล้ว พุทธศาสนิกชนที่ใญ่บุญจะซื้อหาชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีชุดสำเร็จรูปให้เลือกซื้อมากมายหลายขนาดทั้งชุดเล็ก ชุดกลาง และชุดใหญ่ตามความต้องการ โดยมีราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะอาจมีผู้ประกอบการเห็นแก่ได้ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการนำสินค้าที่มีปริมาณไม่ครบถ้วนมาบรรจุในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคา และไม่แสดงรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงได้มีมาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภค โดยให้ผู้จำหน่ายต้องปิดป้ายแสดงราคาชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมทั้งชุด พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น กรมการค้าภายใน จึงได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานในการจัดและจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ดังนี้

- **การจัดชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม** ถ้าเป็นสินค้ากลุ่มของใช้และอาหารให้แยกออกจากกันเป็นคนละชุด เนื่องจากสินค้าของใช้ เช่น พวงซ้กฟอกสบู่ น้ำยาทำความสะอาด มีสารที่มีกลิ่นและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นชุดของใช้ควรประกอบด้วย ครีมน้ำหรือสบู่ ยาสีฟัน-แปรงสีฟัน แชมพูสระผม น้ำยาบ้วนปาก มีดโกนสำหรับปรงผม-โกนหนวด กระจกชำระ น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ผ้าอาบน้ำหรือผ้าเช็ดตัว รมพับ ส่วนรายการอาหารประกอบด้วย ข้าวสาร

น้ำปลา น้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาว น้ำคั้น นมข้นหวาน โอวัลติน คอฟฟี่เมต น้ำพริกเผา และผักกาดคองกระป๋อง

- **ผ้าที่พระสงฆ์ใช้** ควรเป็นผ้าเนื้อโทเร มัสลิน ป่านซิล และผ้าย้อมสีลูกท้อ โดยมีขนาดของผ้า ดังนี้

- * **ผ้าอาบน้ำฝน** ควรมีขนาดเท่ากับขนาดของผ้าขาวม้าที่ใช้ในการอาบน้ำของผู้ชาย ซึ่งความกว้างไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร และความยาวไม่ต่ำกว่า 180 เซนติเมตร

- * **ผ้าจีวร** ควรมีขนาดความกว้าง 180-200 เซนติเมตร และความยาว 260-300 เซนติเมตร

- * **ผ้าสบง** ควรมีขนาดความกว้าง 80-100 เซนติเมตร และความยาว 200-230 เซนติเมตร

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายต้องมีจริยธรรมในการที่จะนำสินค้าที่ได้มาตรฐานตามกำหนดมาใช้จัดชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ทั้งนี้กรรมการค้าภายในจะติดตามดูแลผู้ผลิตต้นทาง เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดรายการสินค้าที่จัดชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

สำหรับประชาชนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว แจ้งได้ที่สายด่วน กรรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของท่านหรือสำนักงานสาขาจังหวัด เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือกรณีที่ปริมาณสินค้าที่บรรจุไม่ตรงกับปริมาณที่แสดงไว้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือจำหน่ายโดยรู้ว่าปริมาณที่บรรจุไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

